



## LÀM SÂU SẮC TRONG HỢP TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐH THANH HOA (TRUNG QUỐC)



Vào hồi chiều ngày 28/02/2025, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN GS. Lê Quân đã có buổi tiếp đón Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐH Thanh Hoa GS. Khưu Dũng cùng đoàn công tác của ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc). Giám đốc Lê Quân bày tỏ vui mừng được tiếp đón GS. Khưu Dũng và đoàn công tác của ĐH Thanh Hoa đến thăm, làm việc với ĐHQGHN và phối hợp tổ chức sự kiện khoa học quan trọng là Hội thảo “Giáo dục Đại học Việt Nam - Trung Quốc: Cơ hội và thách thức trong

thế kỉ 21 - Kỷ nguyên Trí tuệ số” vào ngày 01/03. Trong thời gian qua, lãnh đạo hai đại học đã có nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Tại cuộc gặp gỡ và trao đổi vào hồi tháng 8 năm 2024 tại Bắc Kinh, GS. Khưu Dũng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐH Thanh Hoa đã nhấn mạnh, hợp tác giữa ĐH Thanh Hoa và ĐHQGHN sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài không chỉ là vấn đề riêng của hai đại học

mà quan trọng hơn cả là góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hai quốc gia. GS. Lê Quân và GS. Khưu Dũng đều cho rằng, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn đang là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đồng thời, lãnh đạo hai đại học thống nhất sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực này. Giám đốc

ĐHQGHN Lê Quân tin rằng Hội thảo “Giáo dục Đại học Việt Nam - Trung Quốc: Cơ hội và thách thức trong thế kỉ 21 - Kỷ nguyên Trí tuệ số” sẽ là dịp để các chuyên gia và nhà nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về những thách thức và cơ hội trong giáo dục đại học trong thời đại công nghệ số. Giám đốc Lê Quân hy vọng rằng, ĐHQGHN và ĐH Thanh Hoa sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát triển hơn nữa trong tương lai. [Xem thêm](#)